

ด่วนที่สุด

ที่ วธ ๐๓๐๓/๒๕๖๖



กรมการศาสนา

๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด

กทม. ๑๐๗๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การดำเนินโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้อารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถือเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามและเป็นสิ่งที่ควร ปลุกฝังให้ประชาชนทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การสวดมนต์จะทำให้เจริญสติ ทำให้จิตเกิดสมาธิ จิตใจสงบเป็นสุข เป็นสิริมงคลกับชีวิต ครอบครัวและประเทศชาติ ซึ่งนำ “ความสุขที่แท้จริงมาสู่คนไทย” โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมในมิติทางศาสนา สืบสาน วิถีถิ่น วิถีไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การดำเนินงานโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในปีนี้ มีกรอบการดำเนินงาน ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติฯ จึงขอความร่วมมือจังหวัด ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. เชิญชวนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน (บริษัท ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ) อบต. อบจ. ชุมชน หมู่บ้าน ให้การสนับสนุนหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในพื้นที่

๒. เชิญชวน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ของกรมการศาสนา ในสื่อต่าง ๆ ของจังหวัด

๓. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี คือ จัดกิจกรรมในวัด และกิจกรรมนอกวัด (ตามสถานที่ต่าง ๆ) ตามแนวทางของกรมการศาสนา

๔. นำเสนอนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นไทย ในเรื่องวิถีถิ่น วิถีไทย ส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่

๕. จัดตั้งศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ ระดับอำเภอและจังหวัด รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่งภาพการจัดกิจกรรมของจังหวัด ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๖. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัด ลงใน Line Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และสื่อต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายต่อสาธารณชน

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ กรมการศาสนา ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน จัดประชุมคณะทำงานฯ ธรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของจังหวัด และค่าจัดทำรายงาน เมื่อดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว ขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้กรมการศาสนาทราบและประชาสัมพันธ์กรมการศาสนา ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับการมอบสื่อต่างๆ กรมการศาสนา จะได้แจ้งในขั้นตอนต่อไป และโปรดมอบวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายมานัส ทารัตน์ใจ)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โทร. ๐ ๒ ๔๒๒ ๘๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒ ๔๒๒ ๘๘๑๓